

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.57 บาท/ดอลลาร์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐหนุนดอลลาร์แข็งค่า

นายพูน พาณิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 34.57 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากปิดเมื่อวานที่ระดับ 34.48 บาท/ดอลลาร์

โดยคืนที่ผ่านมา เงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าลง ในลักษณะ Sideways Up หลังเงินดอลลาร์ และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐ ต่างปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ออกมาดีกว่าคาด

ไฮไลท์สำคัญคืนนี้ อยู่ที่ฝั่งสหรัฐ ซึ่งจะมีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจ เช่น ยอดการจ้างงานภาคเอกชนเดือนธ.ค.67 ที่อาจพอใช้ประกอบการประเมินยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Nonfarm Payrolls) ซึ่งจะรายงานในวันศุกร์นี้ได้ รวมถึงยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Jobless Claims)

นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอดูติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึง รายงานการประชุม FOMC ล่าสุด เพื่อประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท ยังมีความเสี่ยงที่จะทยอยอ่อนค่าลงบ้าง หลังโมเมนตัมการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์มีกำลังมากขึ้นอีกครั้ง จากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ที่ออกมาดีกว่าคาดในคืนที่ผ่านมา

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 34.45-34.70 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 158.03 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวาน อยู่ที่ระดับ 157.60/63 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0347 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวาน อยู่ที่ระดับ 1.0427/0428 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 34.577 บาท/ดอลลาร์

-รมช.คลัง เผย พ.ร.ก.เก็บภาษีส่วนเพิ่ม พ.ศ. 2567 แก่นิติบุคคลข้ามชาติ (Multinational Enterprises : MNEs) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว โดยเป็นการจัดเก็บภาษีขั้นต่ำจากบริษัทข้ามชาติ (Global Minimum Tax) ในอัตราที่กำหนด 15% ตามหลักการของ pillar 2 ซึ่งเป็นกติกากลางที่องค์กรการเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ออกมานั้น คาดว่าจะช่วยให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างน้อย 12,000 ล้านบาท

-"คลัง" รั้งยังไม่พอใจหลังเงินเพื่อไทยปี 67 ออกมาต่ำกว่าที่ 0.4% เติบโตเร็วกว่า "แบงก์ชาติ" เร่งดันเข้าค่ากลาง 2% ด้าน "กรม." ไฟเขียว 2 มาตรการสินเชื่อ วงเงิน 2 หมื่นล้าน อุ่มเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงิน พร้อมแจกรีดภาษีส่วนเพิ่มบริษัทข้ามชาติ หวังกระทบบีไอไอ แนะเร่งปรับตัว ฟุ้งหนุนรัฐจัดเก็บรายได้พุ่ง 1.2 หมื่นล้านบาท ยันไม่ได้เป็นปมทุบดัชนีตลาดหุ้นไทยทรุด

-รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมศึกษาผลกระทบจากนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ม.ค.นี้ โดยเตรียมแนวทางไว้ 3-4 แนวทาง ซึ่งไม่สามารถเปิดรายละเอียดได้ เพราะยังไม่ทราบรายละเอียดของนโยบาย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แต่กระทรวงการคลัง ต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะเชื่อว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงสำหรับการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-พืชมัธยมหรือหอการค้าอเมริกันในไทย ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า-การลงทุน หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโต ดันคุณภาพเอ็นวีเอเอสเปิดเจรจาการค้าเสรี นำเข้าสินค้าไทย และต่ออายุโครงการจีเอสพี

-"มาเลเซีย-สิงคโปร์" ลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการจัดตั้ง "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ขนาดใหญ่กลุ่มพื้นที่กว่า 3,500 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่านครเซินเจิ้นของจีน เชื่อมพื้นที่ชายแดนสองประเทศ พรั่งพร้อมด้วยท่าเรือ สนามบิน ดาต้าเซนเตอร์ คาดเขตเศรษฐกิจใหม่นี้สร้างงานได้มากถึงแสนตำแหน่ง ตั้งเป้าดึงดูดโครงการลงทุน 50 รายใน 5 ปีแรก

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 259,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 8.098 ล้านตำแหน่งในเดือนพ.ย. จากระดับ 7.839 ล้านตำแหน่งในเดือนต.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 7.70 ล้านตำแหน่ง

-สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.1 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 52.1 ในเดือนพ.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 53.3

-อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปียังคงปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4.6% เมื่อวานนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ประจำวันที่ 17-18 ธ.ค. ซึ่งจะบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ โดยเฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวในวันนี้ (8 ม.ค.)

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (7 ม.ค.) หลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (7 ม.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากรายงานที่ว่าธนาคารกลางจีนได้เข้าซื้อทองคำติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 อย่างไรก็ดี การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรส่งผลให้ราคาทองคำลดช่วงบวก

-นักลงทุนจับตารายงานการประชุมประจำวันวันที่ 17-18 ธ.ค.ของเฟดซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันนี้ (8 ม.ค.) และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้